

Ngày 17 tháng 2 năm 2009 đánh dấu 30 năm cuộc chiến biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, thời kỳ đầu của cuộc chiến biên giới Việt - Trung. Vào ngày này, 30 năm trước, Trung Quốc đã đưa quân tràn vào biên giới Việt Nam với ý đồ "dạy cho Việt Nam một bài học". Tại thời điểm Hà Nội khi đó, chính quyền đã rục rịch chuẩn bị kế hoạch sơ tán vì lo ngại Trung Quốc có thể sẽ tiến vào Hà Nội. Chiến sự diễn ra ác liệt, thời kỳ vọng vô kế, lính cũng như dân.

Đúng một tháng sau, ngày 18/3, Trung Quốc rút quân và cả hai nước đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến này. Trung Quốc đã hoàn thành việc "dạy học" cho Việt Nam. Việt Nam tuyên bố đã đánh đuổi "quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh".

Số lượng "quân đầu ch" bỏ tiêu diệt cũng như thời kỳ vọng của thời kỳ dân do hai bên đưa ra cũng hết sức khác nhau. Những tù trung lộ, mặt bên đã thiệt mạng hàng chục ngàn binh lính, có những bản làng Việt Nam bị xóa sạch, 4 triệu biên giới của Việt Nam bị phá hủy nặng nề, chưa có một thời kỳ kê rõ ràng nào sau 30 năm vọng thời kỳ vọng của dân thời kỳ cũng như những thiệt hại và vết chết đầu của công bố.

Cuộc chiến mà "2 bên đều chiến thắng" này được một số nhà phân tích cho rằng, đó là kết quả của mặt quan hệ đã có dấu hiệu rạn nứt từ những năm trước đó.

Trung Quốc cho rằng đã giúp đỡ việc ngổ ngáo và cả đưa Việt Nam chống Mặt những khi xảy ra mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc thì Việt Nam lại ủng hộ theo Liên Xô. Những bất đồng đôi bên về vấn đề ngổ ngáo Hoa, việc Việt Nam chính thức tuyên bố chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa sau năm 1975... cũng gây mâu thuẫn giữa 2 nước lên cao. Và giới nước cuối cùng đã tràn ly khi Việt Nam đưa quân đi vào Campuchia lật đổ chế độ Khmer đỏ thân Trung Quốc. Trung Quốc lên án Việt Nam vô ơn, ngổ ngáo. Việt Nam chống Trung Quốc phẫn nộ, bắt tay với Mặt trời năm 1972, xúi giục, tiếp tay Campuchia chống lại Việt Nam, ôm mộng bành trướng, bá quyền...

"Lời qua tiếng lại" giữa đôi bên đã kết thúc bằng sinh mạng của hàng trăm ngàn dân thời kỳ cũng như binh lính.

Những năm tiếp theo đó, chiến sự lại tiếp xảy ra ở biên giới, binh lính và dân thời kỳ Việt Nam vẫn tiếp tục bị sát hại. Mặc dù khi rút quân Trung Quốc tuyên bố "không thêm dù ch một

Việt Nam im lặng trong 30 năm chiến tranh biên giới Việt - Trung

Tác Giả: Ngọc Khánh

Thứ Năm, 19 Tháng 2 Năm 2009 03:30

Từ cuối thập kỷ 70 Việt Nam nhập vai Trung Quốc và chỉ mßng nhißu khu vực, đßng biệt nhập vai trí quan trọng và mßt quân sự. Trong nhập vai năm 1981-1990, báo chí và tin và nhập vai cuộc giao tranh này, cáo buộc Trung Quốc xâm nhập biên giới và giết hại hàng dân Việt Nam.

Theo Bách khoa toàn thư, có 6 đßng giao tranh liên tiếp ra trong nhập vai năm 80s và đßng do Trung Quốc gây hại. Có nhập vai quß đßng liên tiếp "đßng chiến" sau mßng cuộc giao tranh. Chiến sự gia tăng vào năm 1985, Việt Nam cáo buộc Trung Quốc bắn 1 triệu quß đßng pháo vào lãnh thổ Việt Nam, không tôn trọng các thỏa thuận tạm ngừng bắn nhân dịp Tết Nguyên Đán. Nghĩa trang liệt sĩ tại biên giới Việt - Trung còn ghi lại nhập vai hàng binh sĩ Việt Nam hy sinh vào năm 1990.

Cuộc chiến "lâu dài và gian khổ" này chấm dứt thúc vào năm 1992 sau khi Liên Xô - chế độ và tinh thần của Việt Nam tan rã, Việt Nam rút quân ra khỏi Campuchia.

Quan hệ Việt - Trung sang trang sự mới hay nói theo "ngôn ngữ ngoại giao hiện đại" hiện nay là "lên tầm cao mới"!

Ba mươi năm đã trôi qua.

Khác với sự rùm beng trong nhập vai dịp kỷ niệm ngày thành lập đảng, thành lập quân đội, ngày 30/4 tháng nhập vai đßng nßc...hay gần đây nhập vai là ngày dịp 30 năm giới phóng Campuchia, báo chí, truyền thông Việt Nam không mßt lại nhập vai đßng cuộc chiến này.

Hß quên, lúc, nhập vai, cảm nhận nhập vai mßt nhập vai?

Không. Chế độ chiến các nhà báo dù là bút đi nhập vai cũng không đßng nhập vai lúc rußt, lúc gan nhập vai. Chế độ 700 nhập vai báo nhập vai này đã nhập vai đßng nhập vai im lặng nhập vai.

Vì lý do gì đßng cho các mßt giai đoạn nhập vai chiến sự của dân nhập vai vào sự rác nhập vai và yß? Vì lý do gì toàn dân nhập vai im lặng trong nhập vai chiến sự nhập vai nhập vai và yß? Không nhập vai vong linh của các trăm ngàn binh lính và dân hàng nhập vai Việt Nam không đáng đßng chế độ mßt nén nhang?

Phải chăng đang lo ngại vì mối quan hệ Việt - Trung đang thời kỳ mông mẫm? Không hẳn vậy. Bao nhiêu trên thế giới họ vẫn nhấc lên lá chắn dù quan hệ đang tốt đẹp cỡ nào đi nữa. Đức, Nga, Ba Lan, Pháp, Mỹ... họ vẫn kiên trì chiến tranh Phát xít Đức. Nhật - Mỹ vẫn "ôn bài" với những xung đột cũ mà có ai phớt ý đâu? Ngay cả khi Việt Nam và Mỹ quan hệ tốt đẹp rồi, Việt Nam vẫn kiên trì rầm rộ chiến tranh 30/4, vẫn chi u lồi các phim tài liệu lịch sử, tiếp tục các triển lãm...kia mà. Việc Việt Nam tỏ hào vì "đánh bại thực dân Pháp, độc lập Mỹ" đâu có nhảm nhí gì tới quan hệ bang giao với các nước đó đâu.

Vậy tại sao kỳ này đang im re?

Chỉ có một lý do. Đang không muốn khơi dậy lòng căm thù, không muốn đánh thức lòng yêu nước chiến tranh Trung Quốc vẫn chực trong máu dân tộc Việt qua suốt 4000 năm lịch sử với 1000 năm Bắc thuộc. Nguyễn Ái Quốc chực bùng cháy nhất là khi có những tranh chấp mở năm gần đây về biên giới và hải đảo với Trung Quốc. Trước kia, việc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và nhieu đảo thuộc quần đảo Trường Sa còn là chuyện bí mật (cả riêng đang), mấy năm nay đã là tài tài mìn tới công số tới vĩa hè. Xi xào về nó tới giờ tới, tới trí thức tới nông dân...

Việc Trung Quốc công khai thành lập thành phố cấp huyện Tam Sa quần lý 2 quần đảo này đã làm bùng lên làn sóng biếu tình chiến tranh Trung Quốc cả trong nước và hải ngoại. Đức biếu và biếu ng là giới trẻ, sinh viên Việt Nam đã đi tiên phong trong việc biếu u tình này. Những cuộc biếu u tình đó đã buộc nhà nước buộc phải cách ngăn chặn, phá hủy.

Gần đây, sự việc Trung Quốc ngang nhiên công bố dự án khai thác dầu hỏa ở thềm lục địa và vùng Bắc Bộ với dự án lên tới 30 tỷ USD, việc hai bên công bố hoàn thành đàm phán biên giới Việt - Trung với dự luật và những thiệt hại về lãnh thổ qua hiệp định biên giới này làm những người Việt Nam có lòng tri không khỏi bất bình. Vài tiếng nói lên công khai lên tiếng với Nam Quan và thác Bản Giốc, đi đa số giới thái độ im lặng và chờ đợi thời cơ.

Ý thức dân tộc, tinh thần chiến tranh ngoại xâm được hun đúc tới thời ông cha nay chực bùng nổ. Những quả bom nếm chếm, chếm mọt tác động mong manh nào đó, nó sẽ nổ tung.

Đang ngại là phải. Đoàn anh Trung Quốc nay gần như là chủ duy nhất để đang để quy n

Việt Nam im lặng trước sự kiện 30 năm chiến tranh biên giới Việt - Trung

Tác Giả: Nguyễn Khánh

Thứ Năm, 19 Tháng 2 Năm 2009 03:30

cai trị. Bắc Hàn, Cu Ba đang bẻ cô lập và ngày càng trở lên lạc lõng, kì quặc trước thế giới văn minh. Chúng không thể dân Việt căm thù Trung Quốc. Không đời gì chúng gọi như cuộc chiến tranh Trung Quốc. Bất đầu đó, nó là sự là ánh lửa làm bùng lên làn sóng biêu tình chiến tranh Trung Quốc, làm nung nấu bom nổ chậm và âm mưu trong lòng dân chúng Việt Nam. Làm vậy là đời chúng tôi.

Chúng chọn con đường im lặng, ngấm ngầm ăn mòn. Lịch sử cũng như vong linh của chúng ta không gọi chúng vì giới gìn giữ biên giới phía Bắc của Tổ quốc sự không tha thứ cho đời.